






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>การประชุมผู้บริหารระดับสูง สร.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สวท., บ้านเมืองออนไลน์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, thecoverage, tnews, line, ch3, hfocus, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึง ผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สร. ว่า วันที่ประชุมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานสำคัญต่างๆ อาทิ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.อสม.เตรียมเสนอร่างแผนขับเคลื่อนโครงการคนไทยห่างไกล NCDs เป็นวาระแห่งชาติ เดือน มี.ค.นี้ และได้กำหนดโรคอ้วน ให้อยู่ในกลุ่มโรค NCDs ด้วย พร้อมวางแผนบริหารจัดการกองทุน แรงงานต่างด้าว ใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน สร. บริหารจัดการเบิกจ่ายระหว่าง รพ. ยืนยันตัวตนด้วย BIO-ID และ ปรับราคาบัตรประกันสุขภาพให้เหมาะสม</p>	
<p><b>นโยบายดูแลและเร่งรัดงบจรรยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผย สร.กำหนดนโยบายดูแลและเร่งรัดงบจรรยา ปัจจุบันมีผู้ป่วย 386 คน/วัน และเสียชีวิต 232 คน/วัน โดย สปสช. จัดสรรงบค่ารักษาพยาบาลปีละ 9,000 ล้านบาท ให้โรงเรียนแพทย์ 7,000 ล้านบาท และ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 2,000 ล้านบาท แม้มีโรงพยาบาลเกือบ 1,000 แห่ง แต่คนยังใช้บริการน้อย จึงเพิ่มศักยภาพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง 12 แห่ง พร้อมเร่งคัดกรองและฉีดวัคซีน มะเร็งปากมดลูก ทำให้พบผู้ป่วยลดลง เหลือ 5,320 คน/ปี จาก 20,000 กว่าคน ส่วนเรื่อง ใส่งตัวผู้ป่วยมะเร็ง จะจัดการให้เสร็จภายใน เม.ย. 2568</p>	
<p><b>แนวทางมะเร็งรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, thebangkokinsight, thaipbs, thecoverage, hfocus)</p> <p>- ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธีศักดิ์ชัย ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขกรณีการรักษา โรคมะเร็ง (Cancer Anywhere) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผย คณะทำงานฯ จะมีการประชุมร่วมกันในวันที่ 15 ก.พ. 2568 เพื่อสรุปประเด็นและแนวทางเสนอต่อ สปสช. ดังนี้ 1.ขอให้ สปสช. ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการ มะเร็งรักษาทุกที่ ตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับเดิมของ สปสช. ที่ใช้ในปีงบประมาณ 2566 -2567 2.ใส่งตัวยังเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องให้หน่วยบริการประจำแจ้งต่อ รพ.รับส่งต่อ เพื่อแสดงสิทธิในการรับผิดชอบค่ารักษาของหน่วยบริการประจำและข้อมูล ทางการแพทย์ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย 3. ขอให้ สปสช. ยกเลิกประกาศฉบับใหม่ฯ ที่ สปสช.ชะลอบังคับใช้ให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งขณะนี้ในช่วงของการผ่อนผันทำให้อยู่มีข้อสงสัยว่า เมื่อถึงวันที่ 1 เม.ย. 2568 จะปฏิบัติอย่างไร เนื่องจาก รพ.รับส่งต่อต้องเตรียมหน้างานและต้องแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบก่อน และ 4.ประเด็นการรักษาโรคแทรกหรือโรคที่ไม่เกี่ยวกับ มะเร็ง ตามประกาศเดิมปี 2566-2567 ซึ่ง สปสช.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากมีการรักษามะเร็งในครั้งนั้นร่วมด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ควรเป็น</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ได้รับทราบข้อเสนอเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว และได้ลงนามคำสั่งยกเลิกประกาศ หลักเกณฑ์มะเร็งรักษาทุกที่ฉบับใหม่ ที่จะบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2568 แล้ว ซึ่งจะมีผลทำให้กลับไปใช้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิม ปี 2566 -2567</p>	
<p> <b>ฝุ่น PM2.5</b></p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ ครั้งที่ 2/2568 หารือ มาตรการป้องกันควบคุมโรคจากฝุ่น PM 2.5 โดยมีมติให้อำนาจอธิบดีกรม คร. ถือปฏิบัติและส่งข้อมูลไปในแต่ละจังหวัด โดย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มี 5 มาตรการที่จะดำเนินการเพิ่มเติม คือ 1.ลดการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 เป็นประเด็นใหม่ที่เป็นข้อแนะนำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ คือ ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อทำเป็นพื้นที่ปลอดฝุ่น 2.การสื่อสารความเสี่ยง เช่น หอกระจายข่าว การออกข่าว หรือการให้ความรู้ประชาชน โดยต้องทำอย่างสม่ำเสมอ 3.เฝ้าระวังเชิงรุก โดยแต่ละพื้นที่จะต้องสำรวจกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบาง เพื่อเฝ้าระวังโรคและช่วย คัดกรองโรคเพิ่มเติม 4.การเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรับ ให้พร้อมทั้ง ร.พ. หน่วยบริการในสังกัดสธ. และ 5.แจ้งรายงานการสอบสวนโรค จะต้องทำให้เป็นเรื่องปกติให้มีรายละเอียด ไม่ใช่ประกาศมาตรการไปแล้วปล่อยเฉย จะต้องมีความร่วมมือดำเนินการ และทำให้พร้อม เพื่อเป็นข้อมูลทั้งการรักษา การป้องกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, mco, thailandplus, thaitabloids, nation, hfocus, TNN, thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษวันนี้ หลายพื้นที่มีเกณฑ์ค่าฝุ่น PM2.5 ดีขึ้น โดยอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) 11 จังหวัด ระดับดี (สีเขียว) 22 จังหวัด ระดับปานกลาง (สีเหลือง) 27 จังหวัด และมีจังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานรวม ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 26 จังหวัด ขอแนะนำประชาชนหากออกจากที่พัก ให้เลือกใช้น้ำกอกอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์ในแต่ละวัน</li> <li>- นพ.สกลันต์ บุนนาค รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงจากการได้รับฝุ่น PM2.5 มากกว่าวัยหนุ่มสาว เนื่องจากภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง และมีโรคร่วมมาก ถ้าอากาศมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เป็นสีแดง แนะนำผู้สูงอายุให้งดการออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็น ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น เตรียมยาประจำตัว ยาสามัญประจำบ้านไว้ใกล้ตัว และสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ แนะนำให้พาผู้สูงอายุพบแพทย์ทันที</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สวท91, ผจก. sondhitalk, INN, thestandard, thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ตรวจวัดได้ 28.1-47.8 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 30 พื้นที่</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ pptv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. ดาต้าเซิร์ต ได้สำรวจความเห็นของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงวันที่ 1 - 31 มกราคม 2568 พบผู้ใช้โซเชียลมีเดียต้องการเห็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมาตรการที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ได้แก่ รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นและบังคับใช้มาตรการจัดการมลพิษอย่างเด็ดขาด รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหา, หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีเพียงการแจ้งเตือนค่าฝุ่นและให้คำแนะนำในการป้องกันตัว แต่ขาดมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน ควบคุมและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษ, การจัดการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะมาตรการเดินทางฟรีตามนโยบายของรัฐบาลมีบริการที่ยังไม่ครอบคลุม, หน่วยงานด้านสาธารณสุข อาทิ สธ. และ รพ. ต้องเพิ่มมาตรการแจ้งเตือนข้อมูลเรื่องสุขภาพและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อพบเจอฝุ่น PM 2.5 โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ปชช.สามารถดูแลและป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของปชช.</li> </ul>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งบัตร์ทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และประธาน บอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.วันที่ 4 ก.พ. 2568 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 265,295,582,100 บาท โดยในส่วนของเงินเหมาจ่ายรายหัวได้ปรับเพิ่มเป็น 4,175.99 บาทต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 9.09 เพิ่มงบผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนขึ้น 90% เพิ่มวงเงินควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนขึ้น 20% เพิ่มเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขึ้นอีก 53.45% และเพิ่มงบสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการนวัตกรรมขึ้นอีก 72.9% ขณะที่ งบด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคนทุกสิทธิยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 12.73 ของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น ที่ประชุม กรม.จึงเห็นสมควรให้ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการเร่งสร้างจิตสำนึกด้านสุขภาพให้กับประชาชนผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การ</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการใช้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีเหตุผล เพื่อลดความจำเป็นในการใช้บริการทางการแพทย์และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาว อีกทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นระบบ Service Data ที่เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและทันสมัย เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนของบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการรักษา</p>	
<p><b>ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ch3, hfocus, thecoverage, tnonthailand, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. แถลงภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงประจำเดือน ครั้งที่ 2/2568 ว่า ที่ประชุมมีการหารือการดูแลแรงงานต่างด้าวกรณีที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนประกันสังคม จะต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพ นำเงินเข้ากองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ สธ.บริหารใช้ในการดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งเดิมกำหนดราคาไว้ราคา 1,000 บาทเศษ ไม่ถึง 2,000 บาท ขณะที่งบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัวของคนไทยในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ที่ 3,000-3,800 บาทต่อคนต่อปี จึงได้มอบหมายให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อลดความต่างของอัตราเงินในส่วนนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุล ซึ่งจะเสนอ ครม. ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลคนขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพของกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 สถานะการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 309,416 คน เป็นแรงงาน/ผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี 262,843 คน, ผู้ติดตามอายุไม่เกิน 7 ปี 39,602 คน และคนต่างด้าวทั่วไป 6,971 คน แบ่งตามสัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ร้อยละ 66.4 กัมพูชา ร้อยละ 27.7 ลาว ร้อยละ 16.71 ที่เหลือเป็นเวียดนามและอื่นๆ</p>	
<p><b>ผู้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลปี 2567 ส่งอีเมลขอบคุณ รมว.สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงการจัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2567 ได้แก่ ศ.ดร.โทนี ฮันเตอร์ สาขาการแพทย์ และ ศ.ดร.โจนาธาน เชฟเพิร์ด สาขาการสาธารณสุข ว่า ศ.ดร.โจนาธาน พี. เชฟเพิร์ด ได้ส่งอีเมลถึงตน และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และมีความยินดีที่ได้รับความคิดเห็นในเรื่องของ Cardiff Model นวัตกรรมความร่วมมือของการบริหารข้อมูลระหว่างรพ.และตำรวจ เพื่อนำมาใช้วางมาตรการป้องกันความรุนแรง รวมถึงแสดงความขอบคุณ นายสมศักดิ์ ที่ให้การต้อนรับและมอบทัพพินับคาร์ปให้แก่ ศ.ดร.โจนาธาน และภรรยา ซึ่งจะนำไปแสดงในบ้านที่คาร์ดิฟฟ์ พร้อมระบุเป็นมาตรการที่ดีและเป็นสัญลักษณ์ของความจำเป็นในการควบคุมการบริโภคคาร์โบไฮเดรต</p>	
<p><b>MOU บริหารงานสารบรรณด้วยระบบดิจิทัล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.พร้อมด้วย ศ.พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดก.ดิจิทัลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้งานระบบ e-Office ภายใต้งานบริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยก.ดิจิทัลฯ จะเป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มและสนับสนุนเทคโนโลยีที่จำเป็น ภายใต้บริการคลาวด์กลางภาครัฐสำหรับใช้งานระบบ e-Office รวมถึงการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ส่วน สธ. จะเป็นผู้นำระบบ e-Office ไปใช้ในหน่วยงานโดยจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มต่อไป</p>	
<p><b>อาคารนิทรรศการไทย Thailand Pavilion</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท.,ทีวีช่อง NBT, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการ รมว.สธ. และ นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสบส. ร่วมงานพร้อมด้วย นายมาชา โตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แถลงข่าวการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan ณ เกะยูเมะชิมะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วันมะเร็งโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากลได้กำหนดให้วันที่ 4 ก.พ. ของทุกปี เป็น วันมะเร็งโลก เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับ ในเพศชายได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งช่องปากและคอหอย และมะเร็งต่อมลูกหมาก ในเพศหญิงได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ในประเทศไทยโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คนต่อปี เสียชีวิตประมาณ 83,000 คนต่อปี</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ติดตามการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 มีเป้าหมายในการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบบีและซี 3 ล้านราย, คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยการตรวจหา เลือดแฝงในอุจจาระ 1.6 ล้านราย, ฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัส HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจำนวน 1 ล้านโดส, ตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก 1.8 ล้านราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandinsidenew, Hfocus, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, thailandtimes, siamhighlight, เดลินิวส์)</p> <p>-ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายงดเหล้า เป็นประธานเปิดงานวันมะเร็งโลก พร้อมเสวนาเรื่อง “คนไทยตื่นตัว แอลกอฮอล์ก่อมะเร็ง 7 ชนิด” โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรม การใช้ชีวิต โดยเฉพาะบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับแอลกอฮอล์ คือ เป็นสารก่อมะเร็งอย่างน้อย 7 ชนิด คือ มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งเต้านมในผู้หญิง</p>	
<p><b>สธ.เปิดรับสมัครนักบริหารระดับต้น 7 ตำแหน่ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์ 3.ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 4.ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย 5.ตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6.ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งใบสมัครและเอกสารตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2568 จนถึง 20 ก.พ. 2568 หลังจากนั้นต้องผ่านตามขั้นตอนของคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ก.พ. 2568</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT , ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, thaipbs, hfocus, line)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยว่า ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตบ้างในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมั่นใจว่าโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยยังไม่มียาป้องกันหรือเป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ สิ่งที่น่ากังวลเมื่อเป็นไข้หวัดคือ ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย หอบ ก็อาจแสดงว่าเชื้อลงปอด ทำให้ปอดบวมก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ ก็ยังเป็นสายพันธุ์ ยังไม่มีการกลายพันธุ์ ซึ่งระบบการเฝ้าระวังโรคของไทยก็มีการติดตามกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ยังไม่มีรายงานความผิดปกติใดๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, tnn, tnews, dailynews, siamnews, line)</p> <p>- นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการรับมือกับไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทยญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางไป และเกิดป่วยขึ้นมาต้องทำอะไร 5 สิ่งที่ควรพกไป ได้แก่ 1. หน้ากากอนามัย &amp; สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อโรค 2. ยาสามัญประจำตัว &amp; เทอร์โมมิเตอร์ ไข้ไขยามฉุกเฉิน 3. วิตามินเสริมภูมิ (วิตามินซี &amp; วิตามินดี) 4. ประกันสุขภาพต่างประเทศ ป้องกันค่ารักษาพยาบาลแพง 5. แผนที่คลินิกรับชาวต่างชาติ เผื่อป่วยขึ้นมาเตรียมพร้อมหาข้อมูลล่วงหน้า จะได้เที่ยวแบบอุ่นใจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live, one31)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ Center for Medical Genomics รายงานว่า จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดหนักในเอเชียตะวันออก และมีผู้ป่วยสูงขึ้นในญี่ปุ่นและไต้หวัน ช่วงต้นปี 2568 รวมถึงสหรัฐฯ UK ฝรั่งเศส แต่ละประเทศออกมาตรการรับมือหลากหลายโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนฟรีให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ส่วนประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คนไทยที่วางแผนเดินทางไปญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน และจีน ควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พกยารักษาไข้หวัดใหญ่ติดตัว และทำประกันสุขภาพเพื่อกรณีต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ</p>	
<p><b>โครงการโรงแรมสะอาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaitodaynews, today-realnews) นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการการอบรม “โครงการโรงแรมสะอาดด้วย 3C : Clean bed, Clean air, Clean food เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ประจำปี พ.ศ. 2568” เสริมความรู้ผู้ประกอบการโรงแรมในจ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ฝั้าระวังตัวเรือด เชื้อลิสต์ไอเนลลา และเชื้อไวรัสโนโร เพื่อสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจ และดูแลสุขภาพประชาชน โดยมี หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในพื้นที่จ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน เข้าร่วมอบรม ที่รร.รอยัลภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต</p>	
<p><b>กรมอนามัย หนุนเด็กไทยกระโดดโลดเต้นเล่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บางกอกทูเดย์, linetoday)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่น 60 นาที” เพื่อเด็กไทยสูงตี สม่ส่วน แข็งแรง โดยมี แพทย์หญิงนงนุช ภัทธอนันตนาพร รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมงานเปิดมหกรรมฯ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี</p> <p>- พญ.นงนุช เผยว่า กลุ่มเด็กวัยเรียน เหนื่อยง่ายเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยสูงกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน และมีการเคลื่อนไหวร่างกายลดน้อยลง พบเด็กวัยเรียนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพียงร้อยละ 16.1 แม้ในปี 2566 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 21.4 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ถึงร้อยละ 40 สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวัน 10 นาที และส่งเสริมให้ออกกำลังกายตามความชื่นชอบ ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง สามารถบอกต่อแนวทางปฏิบัติให้แก่ ครอบครัว ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีไปพร้อมกัน</p>	
<p><b>เลือกเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เผย บอร์ด สปสช. มีมติให้ นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. ต่ออีกวาระ เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2 เม.ย.68 โดยได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติ ยา 6 รายการ ในระบบบัตรทอง 30 บาท ได้แก่ Pretomanid, Isoniazid+Rifapentine, Sofosbuvir+Velpatasvir, Ribavirin, Ceftazidime+Avibactam และ Rituximab เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชน</p>	
<p><b>สปสช. ปรับเกณฑ์ดูแล ‘ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน’</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงนามในประกาศ สปสช. เรื่อง “การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน พ.ศ. 2567” ให้มีผลทันที รวมถึงการให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 จนถึงปัจจุบัน ให้หน่วยบริการ มีสิทธิเบิกค่าบริการตามเกณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ขงสปสข.เพิ่มเที่ยวรถบริการผู้ทุพพลภาพสิทธิบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> เว็บไซต์ (The Coverage)</p> <p>-นางสาวอังสนา เนียมฉวีชกุล กรรมการบริหารมูลนิธิเส้นด้าย เผยว่า โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับ-ส่ง ผู้ทุพพลภาพสิทธิบัตรทองเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีหน่วยบริการ จาก 3 สังกัด ประกอบด้วย สำนักการแพทย์ กทม. กรมการแพทย์ และมูลนิธิเส้นด้ายที่เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา สามารถช่วยให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง และผู้พิการ ที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ตามนัดหมาย เข้าถึงบริการเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การให้บริการภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยหนึ่งคนสามารถรับบริการได้ 3 เที่ยว ดังนั้นหากในอนาคตมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริการ โดยเฉพาะการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวการรับบริการของผู้ป่วย เชื่อว่าจะเหมาะสมกับการให้บริการในสถานการณ์จริง และจะมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น</p>	
<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> เว็บไซต์ (The Coverage)</p> <p>-ดร.ปรเมษฐ์ จินา ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนถ่ายโอนรพ.สต.ไป อบจ. เชื่อประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์มากขึ้น และสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย วอน รมต.กระทรวงมหาดไทย รมต.กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาพร้อมกัน เป้าหมายคือสุขภาพประชาชน ควรตัดสินใจให้เป็นกลาง อย่าว่าองค์กรจะเสียประโยชน์ องค์กรจะเล็กง ถ้าทำได้จะทำให้สุขภาพประชาชนได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ป.ป.ช.ตรวจทุจริตตั้ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, linetoday)</p> <p>-นายสาโรจน์ พึ่งรำพรรณ เลขานุการ ป.ป.ช. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2568 เรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 รองลงมาคือการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเยอะที่สุด แต่ยังไม่ได้หมายความว่ากระทำผิด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานราชการ ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 64 เรื่อง ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ถูกร้องเรียน 20 เรื่อง</p>	
<p><b>วอนพิจารณากรณี ทอท. ขอเปิดห้องสูบบุหรี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus, linetoday)</p> <p>- รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เผย ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากกรมการกกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กังวลมากถึงกรณี บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เสนอขอให้พิจารณาอนุญาตให้มีการเปิดห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิได้ เพราะกฎหมายกำหนดไม่ให้มีห้องสูบบุหรี่ในสนามบินทุกแห่งในประเทศไทย หากจะมีการแก้กฎหมายให้มีห้องสูบบุหรี่ในสนามบินอีก จะไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติที่พยายามสร้างมาตรฐานความปลอดภัย สถานการณ์ทั่วโลกสนามบินต่างๆ ยังทยอยออกประกาศพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ต่อเนื่อง จึงขอให้ กกก. พิจารณาด้วยการให้ความสำคัญกับสุขภาพของทุกคนที่ใช้สนามบิน ไม่ถอยหลังกลับไปอนุญาตอีก ซึ่งชื่อสนามบินของประเทศไทยได้ปรากฏในเอกสารนานาชาติแล้วว่าเป็นสนามบินที่ปลอดบุหรี่ 100%</p>	
<p><b>ลักลอบขายกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, prd., nationtv, ch3) เพจเรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- บก.สส.สทม. จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม 7 คน ที่บ้านพักใน ซ.ลาดพร้าว 107 เขตบางกะปิ กทม. ลักลอบขายกัญชาไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 300.25 กก. กก.ละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 3,002,500 บาท พร้อมอุปกรณ์ ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม ม.46 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อาร์เจนตินาประกาศถอนตัวจากWHO</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ThaiPBS, เดลินิวส์)</p> <p>- นายมานูเอล อาดอร์นี โฆษกประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กล่าวว่า ประธานาธิบดีประธานาธิบดี (ฮาเวียร์) มิเล มีคำสั่งให้พารเจนตินาถอนตัวจากการเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก โดยระบุว่า การตัดสินใจของอาร์เจนตินามีพื้นฐานมาจาก ความแตกต่างอย่างมากเรื่องการจัดการด้านการระบาด โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้อาร์เจนตินาต้องเข้าสู่การล็อกดาวน์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และทำให้ขาดอิสระในการเผชิญกับอิทธิพลทางการเมืองในบางรัฐ กล่าวหา WHO ว่าทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการส่งเสริมการกักตัวอย่างไม่เต็มที่สิ้นสุด</p>	
<p><b>พบไมโครพลาสติกในรกเด็กคลอดก่อนกำหนด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก รายงานในการประชุมประจำปี ของสมาคมการแพทย์แม่และทารกในครรภ์ เผยผลการวิจัย พบความเข้มข้นของ ไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก อยู่ในรกของทารกที่คลอดก่อนกำหนด สูงกว่าเด็กที่คลอดตามกำหนด และมีระดับความเข้มข้นสูงสุดนับตั้งแต่เคยบันทึกมา สันนิษฐานว่าอนุภาคพลาสติกเหล่านี้กำลังสะสมอยู่ในรก ตลอดการตั้งครรภ์ และจะสะสมมากขึ้น ในกรณีที่คลอดก่อนกำหนด ทั้งนี้ไมโครพลาสติกเข้าสู่กระแสเลือดของมารดาผ่านทางอาหารน้ำดื่ม และแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจ อนุภาคเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและสะสมในอวัยวะต่างๆ รวมถึงรก</p> <p>-ขณะที่ การศึกษาวิจัยของ Lancet Planetary Health พบว่าการสัมผัสกับสารพทาเลต ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการผลิตพลาสติกทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนดในสหรัฐเพิ่มขึ้น และยังพบได้ทั่วไปในกระบวนการผลิตอาหารอีกด้วย ปัจจัยเสี่ยงจากการคลอดก่อนกำหนดบางอย่างสามารถป้องกันได้ แนะนำผู้ปกครองหลีกเลี่ยงสินค้า บรรจุหีบห่อด้วยพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ภาชนะแก้วหรือสแตนเลสเก็บอาหาร และปรุงอาหารสดใหม่</p>	
<p><b>สาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก ปี 2023</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestatestimes</p> <p>- Legatum Institute ได้จัดทำ Legatum Prosperity Index 2023 ขึ้น วิเคราะห์ผ่านข้อมูลสุขภาพโดยรวมของประชากรและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข ค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขอย่างไร โดยประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกจากทั้งหมด 167 ประเทศ ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 31</p>	